




สรุปข่าว สร.



ประจำวันที่

15 สิงหาคม 2565



ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>กัญชา</p> <p>ประเด็นสำคัญ</p> <p>1.กฎหมายควบคุมกัญชา สื่อนำเสนอ : นสพ.(มติชน) เว็บไซต์(ผู้จัดการ)</p> <p>-นายปานเทพ พัวพงษ์พันธ์ โฆษกกรมวิสามัญพิจารณา ร่าง พ.ร.บ. กัญชา กัญชง พ.ศ. ... สภาผู้แทนราษฎร เปิดเผยว่า ขณะนี้ร่าง พ.ร.บ.กัญชาใกล้จะแล้วเสร็จ เพราะมีการหารือกันทุกมิติอย่างละเอียดอ่อน โดยสัปดาห์หน้าจะมีการประชุมอีก 2 ครั้ง ก็คาดว่าร่างกฎหมายจะแล้วเสร็จในเดือนนี้ โดยประชาชนที่จัดแจ้งในระบบปลูกกัญ จะได้รับการคุ้มครองในการเปลี่ยนผ่านมาใช้กฎหมายใหม่ ที่จะแยกเป็น 2 วัตถุประสงค์ชัดเจน คือ 1.จัดแจ้งเพื่อใช้ในครัวเรือน ซึ่งจะมีการกำหนดปริมาณการปลูกกัญชาและห้ามจำหน่าย ทั้งนี้ จะมีการให้คงสภาพในช่วงเปลี่ยนผ่านสำหรับผู้จัดแจ้งไปก่อนหน้านี้ ในปริมาณที่เกินกว่าที่กำหนดในกฎหมายใหม่เป็นเวลา 1 ปี และ 2.ขออนุญาตเพื่อเชิงพาณิชย์ ซึ่งจะมีหลักเกณฑ์ในการอนุญาตค่อนข้างรัดกุมพอสมควร ทั้งนี้ ผู้ที่จัดแจ้งปลูกในเชิงพาณิชย์ก่อนหน้านี้ก็จะให้ยกฐานะตนเองมาเป็นการขออนุญาตปลูกในเชิงพาณิชย์</p> <p>ด้านนายอิทธิศักดิ์ เห็นใจชน ผู้บริหารฟาร์ม โกลเด้นลิฟ ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี กล่าวว่า หากรัฐบาลต้องพัฒนาสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรอย่างจริงจัง จะต้องส่งเสริมให้ความรู้กันอย่างมากมาย เนื่องจากประเทศไทยเพิ่งปลดล็อก ทำให้อาณาเขตพัฒนาในเรื่องสายพันธุ์ที่จะส่งเสริมให้มีรายได้จริง โดยเฉพาะคุณภาพของช่อดอกซึ่งจะต้องให้มีสาร CBD และ THC ที่มีคุณภาพ ถึงจะขายได้ในราคาโลกกรัมละ 8 แสนถึง 1 ล้านบาท นอกจากนี้ อยากรให้มีการประสานงานกับกระทรวงที่เกี่ยวข้องแห่งประเทศไทยดำเนินการอย่างจริงจังในเรื่องของการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ เพราะขณะนี้มีความต้องการวิจัยออกมามากมาย กัญชาสามารถรักษาโรคได้หลายชนิด โดยเฉพาะปลายปี 2565 เข้าสู่ช่วงไฮซีซั่น หากมีนักท่องเที่ยวเข้ามารักษาโรคด้วยสารสกัดในกัญชาได้ก็จะเกิดผลดีอย่างมหาศาล และสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรที่ปลูกกัญชาเชิงพาณิชย์</p> <p>สื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ (ผู้จัดการ กรุงเทพธุรกิจ มติชน pptvhd36 ch3 thebangkokinsight thestandard ChiangmaiNews hfocus mcot)</p> <p>-นางณิรนุช อาภากรีส ผอ.กองกฎหมาย กรมอนามัย กล่าวว่า การสูบกัญชาก่อให้เกิดกลิ่นและควันในที่สาธารณะ ถือเป็นเหตุรำคาญ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดให้การกระทำให้เกิดกลิ่น หรือควันกัญชา กัญชง หรือพืชอื่นใด เป็นเหตุรำคาญ พ.ศ. 2565 โดยมีผลบังคับใช้แล้วตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป หากประชาชนพบเห็นการกระทำดังกล่าว สามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนเหตุรำคาญแก่เจ้าพนักงานท้องถิ่นได้ทันที หรือในกรณีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจตราเชิงรุกเพื่อเฝ้าระวัง แล้วพบเห็นการกระทำดังกล่าวด้วยตนเอง สามารถดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย ซึ่งจะเริ่มจากเบาไปหาหนัก โดยตรวจสอบข้อเท็จจริง และรวบรวมพยานหลักฐาน หากพบว่ากระทำนั้นเข้าข่าย เป็นเหตุรำคาญตามมาตรา 25 แห่งพ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ให้เจ้าพนักงานพิจารณาออกคำแนะนำ เพื่อให้ผู้ก่อเหตุปรับปรุงแก้ไขปัญหาเหตุรำคาญ โดยให้ระบุข้อเท็จจริงที่ตรวจพบ รวมทั้งระบุมাত্রการ หรือวิธีการที่ใช้การแก้ไข หรือปรับปรุงให้เหตุรำคาญนั้นระงับไปภายในระยะเวลาที่กำหนด</p> <p>2.ขายกัญชา สื่อนำเสนอ : facebook</p> <p>-เพจ ชมรมแพทย์ชนบทโพสต์ ขายกัญชาออนไลน์เคลื่อนเมือง ทั้งนี้ประกาศ สร ระบุชัดเจนว่า ช่อดอกห้ามขาย ใครจะขายต้องขออนุญาตต่อกรมการแพทย์แผนไทยฯ เพื่อตรวจสอบการนำไปใช้เป็นยา ให้ใช้เฉพาะกัญชาทางการแพทย์ พบยังไม่มีใครไปแจ้งขออนุญาตสักรายเดียว แต่ในโลกออนไลน์ ขายกันตรึม หาซื้อง่าย รวมถึงโพสต์ภาพการอ้างว่าเป็นกัญชาที่ปลูกในงานวิจัยของ ม.เกษตร</p>	-

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
 โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019	
<p>สถานการณ์ประจำวัน</p> <p>- สถานการณ์ในประเทศ 15 ส.ค. พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 1,663 ราย ผู้ป่วยสะสม 4,622,088 ราย เสียชีวิต 30 ราย เสียชีวิตสะสม 31,858 ราย รักษาหายเพิ่ม 2,335 ราย รักษาหายสะสม 4,569,974 ราย ยังรักษาอยู่ 20,256 ราย</p> <p>สถานการณ์ทั่วโลก มีผู้ติดเชื้อ 595,168,628 (+619,199) ราย เสียชีวิต 6,454,572 (+1,371) ราย รักษาหาย 568,436,257 566,840,248 (+1,596,009) ราย</p>	-
<p>ประเด็นสำคัญ</p> <p>1. ย้ำเคร่งครัดป้องกันตนเอง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (แนวหน้า, ไทยโพสต์, สยามรัฐ) เว็บไซต์ (แนวหน้า, ไทยรัฐ สยามรัฐ, คมชัดลึก)</p> <p>- นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผย ว่า นายกรัฐมนตรี เน้นเตือนประชาชนว่า จากรายงานยอดผู้ติดเชื้อโควิดช่วง 2 สัปดาห์แรกของเดือนสิงหาคม ยังทรงตัวค่อนข้างสูง เนื่องจากไวรัสโควิด 19 มีการแพร่และรับเชื้อค่อนข้างง่าย ทำให้ทุกคนมีโอกาสสัมผัสผู้ป่วยโดยไม่ได้ตั้งใจ ขอให้ทุกคนยังต้องเคร่งครัด ปฏิบัติตนตามมาตรการป้องกันตนเองอย่างรอบด้าน (Universal Prevention) สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา รวมทั้งให้สังเกตอาการตนเองหลังเดินทางกลับจากการไปท่องเที่ยวหรือกลับบ้าน เดินทางข้ามจังหวัด ช่วงหยุดยาววันแม่แห่งชาติ</p> <p>2. ภาวะลองโควิด</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, แนวหน้า, ไทยรัฐ, ข่าวสด, เดลินิวส์) เว็บไซต์ (มติชน, เดลินิวส์, ไทยรัฐ, แนวหน้า, สยามรัฐ, ผู้จัดการ, ข่าวสด, ไทยโพสต์, ประชาชาติ, soudhitalk, TNN, topnews)</p> <p>- ศ.นพ.ยง ภูวรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะด้านไวรัสวิทยา จุฬาลงกรณ์ฯ กล่าวถึงกรณีนักวิชาการระบุถึงภาวะลองโควิด ส่งผลให้คุณภาพชีวิตมีปัญหาว่า ไม่อยากให้วิตกกังวลกับเรื่องนี้ เชื่อว่าขณะนี้ทั่วโลกการติดเชื้อโควิด-19 มีมาก 1,000 ล้านคน แล้ว และปัญหาลองโควิดมีจริง แต่ส่วนใหญ่จะพบในคนที่ป่วยแล้วอาการหนัก, อยู่ในห้องไอซียู, ใส่ท่อช่วยหายใจ และคนที่ต้องนอนรักษาอาการใน รพ. เป็นเดือน หรือคนที่มีโรคร่วมหลายโรค ซึ่งเป็นไม่นาน อาการจะค่อยๆ ดีขึ้น ส่วนที่เหลือเป็นเรื่องของความรู้สึก ไม่ว่าจะป็นนอนไม่หลับ เบื่ออาหาร หรือเหนื่อยง่าย ในยุคของเชื้อเดลต้า พบว่าผู้ที่หายป่วยมีภาวะลองโควิดมาก แต่ในยุคของเชื้อโอมิครอน ปัญหาลองโควิดลดลงครึ่งหนึ่ง เพราะส่วนใหญ่เมื่อติดเชื้อแล้วอาการไม่ได้รุนแรงมาก</p> <p>3. แนวทางสำหรับผู้ติดเชื้อ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (แนวหน้า, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (แนวหน้า, ไทยรัฐ, เดลินิวส์, ข่าวสด, ผู้จัดการ, มติชน, คมชัดลึก, thebangkokinsight)</p> <p>- นพ.ธีระ วรธนารัตน์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ฯ โพสต์ว่า หากป่วย มีอาการสงสัยโควิด เช่น ไข้ ไอ เจ็บคอ คัดจมูก น้ำมูกไหล ปวดเมื่อยตามตัว ปวดหัว ปฏิบัติดังนี้ 1. ตรวจด้วย ATK หากได้ผลบวกสองขีด ให้แยกตัวจากคนอื่น และเข้ารับการรักษา 2. หากตรวจ ATK แล้วได้ผลลบ อย่าวางใจ อาจเป็นผลลบปลอม ให้ตรวจซ้ำอีกครั้งใน 48 ชั่วโมงถัดไป 3. หากตรวจสองครั้งแล้วได้ผลลบ แต่ยังมีอาการป่วยหรือสงสัย ควรตรวจอีกครั้งในอีก 48 ชั่วโมง หรือไปตรวจ RT-PCR หรือปรึกษาแพทย์ ส่วนการแยกตัวหลังทราบว่าเป็นติดเชื้อ ความรู้ทางการแพทย์ชัดเจนว่า จะปลอดภัยหากแยกตัวไป 14 วัน การแยกตัว 5 วันไม่เพียงพอ เพราะผู้ป่วยกว่า 50% ยังตรวจพบเชื้อและอาจแพร่ให้คนใกล้ชิดและคนอื่นในสังคมได้ การแยกตัว 7 วัน โอกาสหลุดยังสูงถึง 25% การแยกตัว 10 วัน โอกาสหลุด 10%</p> <p>3. เครื่องตรวจโควิดแบบเป่า</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผู้จัดการ)</p> <p>- เครื่องตรวจโควิด-19 แบบเป่า” หนึ่งในนวัตกรรมการตรวจคัดกรองโควิด - 19 ฝีมือนักวิจัยไทย ที่รู้ผลเร็วใน 5 นาที แม่นยำสูง 97% เมื่อคำนวณแล้วจะมีค่าใช้จ่ายในการตรวจไม่เกิน 10 บาทต่อคน ตอบโจทย์การคัดกรองรูปแบบใหม่ที่ช่วยลดขั้นตอน ลดการสัมผัสร่างกาย ลดระยะเวลาได้เป็นอย่างดี</p> <p>- ดร.เกียรติสิทธิ์ นาสัมพันธ์ นักวิจัย หลังปริญญาเอก จากภาควิชาเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล หนึ่งในคณะผู้พัฒนานวัตกรรม “เครื่องตรวจคัดกรองผู้ป่วยโควิด - 19 วิเคราะห์จากลมหายใจ” เล่าว่า งานวิจัยนี้เป็นการสร้าง</p>	-

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>เครื่องสำหรับวิเคราะห์ลมหายใจ เพื่อจำแนกกลิ่นที่แตกต่างกันของคนติดเชื้อกับคนไม่ติดเชื้อ ซึ่งเป็นการต่อยอดองค์ความรู้เดิม ที่มีการพัฒนาเครื่องที่วิเคราะห์ลมหายใจเพื่อคัดกรองโรคต่างๆ นวัตกรรมเครื่องตรวจโควิด - 19 แบบเป่า เป็นความร่วมมือ ระหว่างทีมนักวิจัยไทย สมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ โรงพยาบาลราชวิถี และมหาวิทยาลัยมหิดล โดยได้รับสนับสนุนทุนวิจัยจาก สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ปัจจุบันนวัตกรรมนี้ได้มีการนำมาใช้ โดยมีการอนุญาตทำการทดสอบในคนอย่างเป็นทางการ และเก็บตัวอย่างมากขึ้นที่โรงพยาบาลราชวิถี อีกทั้งได้ขอจดสิทธิบัตรแล้ว 12 ประเทศใน 6 ทวีป และอยู่ระหว่างการดำเนินการส่งตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติที่มีคุณภาพ รวมถึงมีแผนในการขอขึ้นทะเบียนนวัตกรรม บัญชีสิ่งประดิษฐ์ และการทำมาตรฐานต่างๆ ให้เป็นที่ยอมรับ จะสามารถผลิตจำหน่ายเชิงพาณิชย์ได้ภายในสิ้นปีนี้ และอนาคตจะสามารถประยุกต์ใช้งานเครื่องดังกล่าวกับการตรวจคัดกรองโรคอื่นๆ ที่ใช้ลมหายใจเป็นตัวบ่งชี้หรือบ่งบอกสภาวะผิดปกติได้</p>	
 <p>โรคฝีดาษวานร</p>	
<p>สถานการณ์ทั่วไป</p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : นสพ. สยามรัฐ เว็บไซต์ (nation, acnews)</p> <p>-สวนดุสิตโพล เผยผลสำรวจข่าวโรคฝีดาษลิง ที่สื่อแนะนำเสนอ พบประชาชนค่อนข้างวิตกกังวล ร้อยละ 54.34 โดยมีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับโรคฝีดาษลิงอยู่บ้าง ร้อยละ 66.76 แหล่งข้อมูลข่าวสารที่ประชาชนเชื่อถือมากที่สุด คือ ข้อมูลจากสธ. ร้อยละ 37.17 ระหว่างโรคโควิด 19 กับโรคฝีดาษลิง ประชาชนกังวลทั้ง 2 โรคพอๆ กัน ร้อยละ 41.19 ทั้งนี้ มองว่ารัฐบาลจะรับมือโรคฝีดาษลิงได้ ร้อยละ 46.58 อยากให้รัฐบาลประกาศแจ้งเตือนข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องอย่างต่อเนื่องร้อยละ 81.55 รองลงมาคือ แนะนำวิธีการป้องกันดูแลตนเองให้กับประชาชน ร้อยละ 60.82</p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, ผู้จัดการ, สยามรัฐ, thebangkokinsight, nation, sondhitalk, isranews)</p> <p>-WHO กำหนดชื่อใหม่ให้กับสายพันธุ์หลัก 2 สายพันธุ์ โดยสายพันธุ์ที่ราบกลุ่มคองโก มีชื่อใหม่ว่าสายพันธุ์เคลด 1 ส่วนสายพันธุ์แอฟริกาตะวันตก มีชื่อใหม่ว่าสายพันธุ์เคลด 2 เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานใหม่ คือการหลีกเลี่ยงชื่อที่สร้างผลกระทบต่อบุคคล สิ่งมีชีวิต หรือสถานที่</p>	
<p>บทความ</p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : นสพ.ข่าวสด คอลัมน์ ฐูไปไม้ด</p> <p>-นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร รองอธิบดีกรมควบคุมโรค ระบุว่า โรคฝีดาษวานรยังไม่มียารักษาเฉพาะ แต่สามารถหายได้เองในระยะ 2-4 สัปดาห์ โดยให้ยารักษาตามอาการ ประเทศไทยสั่งจองวัคซีนป้องกันฝีดาษฯ คาดจะนำเข้ามาประมาณปลายเดือน ส.ค. 2565 ซึ่งคณะกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค กำหนดกลุ่มเป้าหมายเบื้องต้น แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ 1.กลุ่มก่อนการสัมผัสเชื้อ ได้แก่ กลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความเสี่ยงติดเชื้อ และ 2.กลุ่ม Post-exposure คือ ฉีดวัคซีนให้กลุ่มเสี่ยงหลังสัมผัสโรคไม่เกิน 14 วัน ซึ่งหากฉีดเร็วจะมีโอกาสป้องกันการติดเชื้อเพิ่มขึ้น รวมถึงแนะนำปชช.การมีพฤติกรรมป้องกันการโรคที่เคร่งครัด จะลดความเสี่ยงในการติดเชื้อทั้งโรคฝีดาษวานร และโควิด 19</p>	
 <p>ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</p>	
<p>นโยบายเพิ่มค่าป่วยการให้ อสส. และ อสม.</p> <p>สื่อที่นำเสนอ: เว็บไซต์ (มติชน, ไทยโพสต์, บ้านเมือง, ไทยรัฐ, Thailand.shafaqna, Innnews, headtopics)</p> <p>-นายจรัส คำรอด ประธานชมรม อสม.แห่งประเทศไทย ขอขอบคุณนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และ รมว.สธ. ในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย ในการประกาศนโยบายเพิ่มค่าป่วยการให้ อสส.และ อสม. เป็นเดือนละ 2,000 บาท รู้สึกดีใจมาก ที่เห็นความสำคัญ ของพี่น้องชาว อสม. อสส.แค่ท่านให้พวกเรา 1,500 บาทก็ถือว่าให้ความสำคัญกับพี่น้อง อสม.</p>	
<p>ชุดตรวจ'พยาธิใบไม้ตับ'</p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : นสพ. (แนวหน้า) เว็บไซต์ (แนวหน้า)</p> <p>- นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร รองอธิบดีกรมควบคุมโรค รับผิดชอบคัดกรองพยาธิใบไม้ตับสำเร็จรูป ชนิดเร็ว OV-RDT จากสถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น ร่วมกับ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ จำนวน 40,000 ชุด เป็นการสนับสนุนให้ประชาชนเข้าถึงระบบบริการสาธารณสุขโดยง่าย สะดวก รวดเร็ว ซึ่งส่งผลให้การป้องกันควบคุมโรคในชุมชนมีความต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งนี้ ได้ดำเนินการขออนุญาตขึ้นทะเบียน อย.แล้ว แต่ยังคงอยู่ในขั้นตอนการผลิตเชิง</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>พาณิชย์ ในอนาคตประชาชนจะสามารถซื้อชุดตรวจคัดกรองพยาธิใบไม้ตับสำเร็จรูป OV-RDT เพื่อตรวจคัดกรองตัวเอง</p> <p>อาหารบำรุงสมองสำหรับผู้สูงอายุ</p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : นสพ. (มติชน คอสมอส ส่องโรคไขสุขภาพ)</p> <p>- นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย แนะนำลูกหลาน หรือผู้ดูแลสูงอายุ ให้เลือกอาหารบำรุงสมองสำหรับผู้สูงอายุได้บริโภคอย่างเหมาะสม ดังนี้ 1.กินผักให้มาก 2.กินผลไม้เป็นประจำ 3.กินธัญพืชไม่ขัดสี 4.กินถั่วเปลือกแข็ง และถั่วเมล็ดแห้ง 5.กินโปรตีนจากปลาและสัตว์ปีก 6.ใช้น้ำมันดี และควบคุมหรือหลีกเลี่ยงอาหารที่ให้พลังงานสูง ลดความเสี่ยงของโรคสมองเสื่อม ทั้งนี้ แม้ว่าการกินอาหารจะไม่ได้ช่วยป้องกันโรคสมองเสื่อมได้ 100% แต่หากปฏิบัติได้ตามนี้จะส่งผลดีต่อสมองและสุขภาพของผู้สูงอายุได้</p>	
<p>ผลิตภัณฑ์แป้งฝุ่นโรยตัว</p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : เว็บไซต์ (คมชัดลึก, เดลินิวส์, tnn, amarintv)</p> <p>- ภก.วีระชัย นวลชัย รองเลขาธิการ ออย. เผย จากการที่ บ. จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน ประกาศจะหยุดจำหน่าย "แป้งฝุ่นเด็ก" ที่ทำจากทัลคัม (Talcum) ทั่วโลกภายในปี 2566 เนื่องจากมีเหตุฟ้องร้องว่าผลิตภัณฑ์แป้งเด็กที่ทำจากทัลคัมพบการปนเปื้อนของแอสเบสโตส ซึ่งเป็นสารก่อมะเร็งนั้น ออย.ยืนยันแป้งฝุ่นเด็กที่ขายในไทยปลอดภัย มีการเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายในท้องตลาดอย่างเข้มงวด และเก็บตัวอย่างตรวจวิเคราะห์อย่างสม่ำเสมอ ขอให้ผู้บริโภควางใจ แนะนำการใช้แป้งฝุ่นโรยตัวว่าไม่ควรใช้ในปริมาณมาก ๆ เพราะผงแป้งจะฟุ้งกระจาย หากสูดดมเข้าไปอาจทำให้ระคายเคืองทางเดินหายใจ นอกจากนี้กฎหมายได้กำหนดให้แสดงคำเตือนที่ฉลากของผลิตภัณฑ์แป้งฝุ่นสำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 3 ปี ว่า “ระวังอย่าให้แป้งเข้าจมูกและปากของเด็ก”</p>	
<p>เตือนน้ำตกร้อนขึ้นคอตยสุเทพ ปนเปื้อนเชื้ออีโคไล</p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : นสพ.(ผู้จัดการ) เว็บไซต์ (ผจก., tnn, amarintv, sondhitalk, topnews, thebangkokinsight, kapook, sanook, ch3plus, sondhitalk)</p> <p>- นพ.รังสฤษดิ์ กาญจนวงษ์ชัย อาจารย์แพทย์โรคหัวใจ ประจำคณะแพทยศาสตร์ ม.เชียงใหม่และนักอนุรักษ์เจ้าของรางวัลลูกโลกสีเขียว โพสต์เตือนน้ำตกร้อนใกล้เชิงขุนกัณฑ์ ช่วงใกล้ถึงวัดพระธาตุดอยสุเทพ ตรวจพบการปนเปื้อนสูงสุดเชื้ออีโคไลจากอุจจาระ ย้านักท่องเที่ยวและคนผ่านทาง โดยเฉพาะนักวิ่งและนักปั่นจักรยาน ห้ามดื่ม หรือใช้น้ำล้างหน้าหวังเพิ่มความสะดวก ชี้เห็นใสๆ แต่เชื้อโรคเพียบ ทำเสียงเจ็บป่วย</p>	
<p>วัคซีน TDAP</p> <p>สื่อที่นำเสนอ: นสพ.(ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (กรุงเทพธุรกิจ, ผู้จัดการออนไลน์)</p> <p>-นพ.นคร เปรมศรี ผอ.สถาบันวัคซีนแห่งชาติ เปิดเผยถึงการเตรียมเพิ่มวัคซีนพื้นฐานใหม่เข้าสู่แผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค แต่ที่คืบหน้าที่สุด คือ วัคซีน TDAP สำหรับหญิงตั้งครรภ์ ในการป้องกันโรคบาดทะยัก (Tetanus) คอตีบ (Diphtheria) และไอกรน (Acellular Pertussis) ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการวัคซีนหลักแห่งชาติแล้ว เหลือกระบวนการวิเคราะห์ความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ เข้าใจว่าปี 2565 จะเสร็จเรียบร้อย และเสนอเข้าสู่แผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค</p>	
<p>โรคเฮอร์เปงไจนา</p> <p>สื่อที่นำเสนอ: facebook</p> <p>-เพจ Drama - addit โพสต์เกี่ยวกับโรคเฮอร์เปงไจนา ถ้าเจอเด็กมีตุ่มในคอแบบนี้ ก็พาไปหาหมอ ส่วนมากก็รักษาตามอาการ และพ่อแม่ให้ลูกกินน้ำเย็น ไอติม ได้ จะช่วยให้เจ็บคोन้อยลง จะได้กินข้าวกินน้ำได้มากขึ้น</p>	